

กิจกรรมเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นหรือให้คำแนะนำ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

กอง/ศูนย์ : กองพัฒนาความร่วมมือทรัพย์สินทางปัญญา
ชื่อกิจกรรม/โครงการ การมีส่วนร่วม : การรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย <ul style="list-style-type: none">- ครั้งที่ 1 การประชุมรับฟังความคิดเห็นภาคเอกชนสหรัฐฯ สหภาพยุโรป ญี่ปุ่น และสาธารณรัฐเกาหลี เรื่องการคุ้มครองและการป้องปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของไทยร่วมกับหน่วยงานภาครัฐของไทย- ครั้งที่ 2 จัดส่งเอกสารข้อเท็จจริง เรื่อง “การคุ้มครองและการบังคับใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาในประเทศไทย” (IP Fact Sheet) แทนการจัดประชุมฯ พร้อมทั้งรับข้อคิดเห็น (Feedback) จากผู้มีส่วนได้เสียเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาระบบทรัพย์สินทางปัญญาของไทย
วันที่จัดกิจกรรม/โครงการ : ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๔
วัตถุประสงค์ : <ul style="list-style-type: none">- เพื่อรับฟังความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับการคุ้มครองและป้องปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของไทยกับผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง
กลุ่มเป้าหมาย : <ul style="list-style-type: none">- ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภาครัฐ และภาคเอกชนสหรัฐฯ สหภาพยุโรป ญี่ปุ่น และสาธารณรัฐเกาหลี ที่เกี่ยวข้อง กับทรัพย์สินทางปัญญา
ช่องทางการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น หรือให้คำแนะนำ <ul style="list-style-type: none">- การประชุม โทรศัพท์ E-mail ไปรษณีย์
สรุปผลการจัดกิจกรรม/โครงการ : <ul style="list-style-type: none">- ครั้งที่ ๑ อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาเป็นประธานการประชุมรับฟังความคิดเห็นภาคเอกชนสหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป ญี่ปุ่น และสาธารณรัฐเกาหลี เรื่องการคุ้มครองและการป้องปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของไทย ณ โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างภาคเอกชนต่างประเทศกับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง โดยมีหน่วยงานภาครัฐ จำนวน ๑๘ หน่วยงาน เช่น ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง สำนักงานอัยการสูงสุด คณะกรรมการกฤษฎีกา กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กรมบัญชีกลาง กรมควบคุมโรค กรมวิชาการเกษตร กรมศุลกากร กรมสอบสวนคดีพิเศษ บก.ปอศ. และ กสทช. เป็นต้น และผู้แทนจากภาคเอกชน ได้แก่ ผู้แทนภาคเอกชนสหรัฐฯ ผู้แทนภาคเอกชนสหภาพยุโรป ผู้แทนภาคเอกชนญี่ปุ่น และผู้แทนภาคเอกชนสาธารณรัฐเกาหลี ผู้เข้าร่วมทั้งสิ้นประมาณ ๑๒๐ คน- ครั้งที่ ๒ กรมทรัพย์สินทางปัญญาได้จัดส่งเอกสารข้อเท็จจริง เรื่อง “การคุ้มครองและการบังคับใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาในประเทศไทย” (IP Fact Sheet) ให้ผู้แทนภาคเอกชนต่างประเทศและหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและข้อคิดเห็นผ่านทางหนังสือโดยการส่งไปรษณีย์ และไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
ลิงค์ที่ใช้เผยแพร่ข้อมูล : https://www.ipthailand.go.th/th/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1/item/ueujk.html

รูปถ่ายในการจัดกิจกรรม/โครงการ :

